



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพุธที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ยื่น"มาร์ค"ค้านตั้งส.ครุศึกษา

"ครู-มรภ."เล็งลือบปี่"ส.ส.-ส.ว."ล้มร่างกม. "มศว"จี้รัฐทုံมงบยกคุณภาพครูแทนตั้งใหม่

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายอำนาจ สุนทรธรรม ประธานเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า องค์กรเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสถาบันผลิตครู และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดกรอกรการเคลื่อนไหวคัดค้านการจัดตั้งสถาบันครุศึกษาแห่งชาติ โดยวันที่ 7 ตุลาคม ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และองค์กรเครือข่ายฯ จะไปยื่นหนังสือคัดค้านต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และวันที่ 15 ตุลาคม จะทวงถามคำตอบ หากไม่ดำเนินการใดๆ ก็จะไม่เคลื่อนไหวต่อ เช่น ระดมผู้นำองค์กรครู 200 คนเข้าพบนายกฯ และนายจรินทร์ หากยังไม่ได้รับคำตอบอีก จะเพิ่มความเข้มข้นโดยระดมครูจากทั่วประเทศ รวมถึง ใช้กลไกของ ส.ส.และ ส.ว.ในการยั้งยั้งร่าง พ.ร.บ.สถาบันครุศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... เมื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภา เป็นต้น ยืนยันว่าการจัดตั้งสถาบันครุศึกษาฯ ขัดแย้งกับหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่นี้อยู่ ควรนางบประมาณ 2,000 ล้านบาท ที่ใช้จัดตั้งมาพัฒนาหน่วยงานเดิมที่มีอยู่จะดีกว่า ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเท่าที่ควร

นายสมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันที่ 17-18 พฤศจิกายน คณะอนุกรรมการ ที่สภาคณบดีฯ ตั้งขึ้น จะนำผลวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการจัดตั้งสถาบันครุศึกษาฯ มาพิจารณาในที่ประชุมสภาคณบดีฯ เพื่อกำหนดท่าทีต่อไป

นายจรินทร์กล่าวว่า ยินดีรับหนังสือคัดค้าน เพราะ ศธ.เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นเรื่องนี้ก่อนจะตัดสินใจ หากพบว่าขัดแย้งกับหน่วยงานที่มีอยู่จริง ก็ต้องพิจารณา เพราะการดำเนินการใดๆ ต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย จะได้โปร่งใสและไม่ติดใจ อย่างไรก็ตาม วันที่ 20 ตุลาคม ตนได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย โดยกำชับว่าจะต้องให้ได้ประเด็นที่ครอบคลุมที่สุด เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่อไป

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า คงต้องปรับโครงสร้าง และระบบในการจัดตั้งสถาบันครุศึกษา หากจำเป็นต้องจัดตั้ง โดยผนวกมหาวิทยาลัยเก่าที่จัดเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ รวมถึง มรภ.ที่เข้มแข็ง เข้ามาเป็นเครือข่าย บริหารจัดการ วิจัยค้นคว้า ร่วมผลิตบัณฑิตด้วย ต้องพัฒนาครูประจำการที่มีอยู่ถึง 6 แสนคน ให้ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศที่ถูกปล่อย ปล่อยให้เลอะเลือนมาพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้ได้ จะเห็นว่าโครงสร้าง และการบริหารจัดการของสถาบันครุศึกษา ต้องมีภาระที่มากกว่าการอบรม หรือพัฒนาบุคลากร เท่านั้น แต่ต้องเน้นการสร้างสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ให้มากขึ้น

"รู้มานานแล้วที่มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะตั้งสถาบันครุศึกษา แต่ต้องยอมรับว่า ความแตกต่างทางความคิดที่เกิดขึ้น ทั้ง มรภ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ มศว ทางคณะผู้จัดตั้งต้องรับฟัง และไม่ควรถึงต้น หรือต่างคนต่างทำ ต้องประสานความแตกต่างให้ได้ และมองประโยชน์ภาพรวมมากกว่ามองแต่องค์กรตัวเองเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการ ศธ., รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.และคณะรัฐมนตรี ต้องสนใจประเด็นนี้ ไม่ควรมองแค่การปฏิรูปด้วยการแก้ปัญหาการศึกษา โดยรีบตั้งสถาบันครุศึกษา เพราะมีหลายเรื่องที่ต้องเร่งทำ อย่างการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตครูไทยให้ดีขึ้น สวัสดิการ เงินเดือน และการให้เกียรติทางสังคม ไม่ใช่โทษสถาบันที่ผลิตครูว่าผลิตครูไม่ได้คุณภาพ แล้วแก้โดยตั้งสถาบันใหม่ โดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำให้ครูดีกว่าเดิมได้หรือไม่ นอกจากนี้ ควรสนับสนุนงบฯ ผลิตครู ที่สอนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ให้เทียบเท่าศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทคโนโลยีด้วย" นายวิรุณกล่าว

หน้า 22